

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ VINH AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 40/UBND-VP  
“V/v xử lý thông tin phản ánh  
hiện trường”

Vinh An, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Quý Ông/ bà.

Vấn đề Ông/bà phản ánh, UBND xã Vinh An xin thông báo kết quả xử lý phản ánh của quý Ông/bà như sau:

UBND xã đã tiếp nhận thông tin phản ánh lúc 14 giờ 15 phút, ngày 15/5/2024 trên trang hệ thống thông tin dịch vụ đô thị thông minh với nội dung: “*kiến nghị UBND xã có biện pháp giải quyết sớm tình trạng buôn bán lấn chiếm gây cản trở giao thông tại chợ Hà Úc, xã Vinh An, huyện Phú Vang ngay đường tỉnh lộ với lại ý thức của người dân về việc đậu đỗ xe khi mua hàng chưa văn minh cho lắm*”.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của quý ông/bà, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Công văn số 39/UBND-VP ngày 16/5/2024 về việc xử lý theo phản ánh hiện trường chỉ đạo Công Chức địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã phối hợp với Công an xã xác minh lại thông tin phản ánh. Sau khi xác minh, kiểm tra thực tế cho thấy tình trạng buôn bán lấn chiếm gây cản trở giao thông tại chợ Hà Úc, xã Vinh An, huyện Phú Vang ngay đường tỉnh lộ với lại ý thức của người dân về việc đậu đỗ xe khi mua hàng chưa văn minh của người dân là đúng sự thật.

Vấn đề này, nhiều năm qua UBND xã đã tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương buôn bán di chuyển địa điểm vào khu vực chợ đã quy hoạch tại địa phương tuy nhiên các hộ tiểu thương không đồng ý. UBND xã đã tổ chức ký cam kết 47 hộ tiểu thương về việc không lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán và ban hành Thông báo số 15/TB-UBND ngày 11/3/2024 về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã. Việc đậu đỗ xe mua hàng hóa gây mất an toàn giao thông tại khu vực này vừa qua Ban an toàn giao thông của xã đã tăng cường làm việc, ứng trực tại địa điểm QL49B đã bắt và xử lý 03 trường hợp về hành vi đậu, đỗ xe sai quy định, xử phạt 1.050.000 đồng/3 trường hợp. (Có Thông báo, hình ảnh xử lý kèm theo).

Vào ngày 22/5/2024 Ban an toàn giao thông xã đã tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang khu vực chợ Hà Úc trên QL49B, về cơ bản các hộ tiểu thương chấp hành tốt, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, việc đậu đỗ xe sai quy định gây mất an toàn giao thông khu vực chợ về cơ bản được đảm bảo (có hình ảnh hiện trường kèm theo).

Ủy ban nhân dân xã chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:  
- Như trên;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Phụng**